



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 6 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.45 – 18.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อชี้แจงนโยบายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2566 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

กรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา	อุดมิ่ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
และหัวหน้าโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ			
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.อรทัย	ชวนนิยมตระกูล)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี)	กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการฝ่ายพิธีการ

อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช	หัวหน้า
อาจารย์ ดร.อรทัย	ชวนนิยมตระกูล	กรรมการ

กรรมการฝ่ายต้อนรับ

อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีณัฏพร	ยินดีสุข	กรรมการ
อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อติญา	วงษ์วาท	กรรมการ
อาจารย์อภันตรี	ศรีปานเงิน	กรรมการ
อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา	กรรมการ
อาจารย์พิชุลลาวัฒน์	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอารณ์	กรรมการ
อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี	กรรมการ
อาจารย์เกศกร	ชื่นค้า	กรรมการ

กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและแจกเอกสาร

อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี	หัวหน้า
นางจันทร์รุ่ง	แช่ตั้ง	กรรมการ
นางสาวอมฤต	บรรลิ่งก์	กรรมการ

นางสาวกรกมล	สุขศรีภัทร์	กรรมการ
นายศักดิ์ดา	คงชนสิริโชติ	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ
<u>กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารข้อมูลนักเรียน</u>		
อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล	หัวหน้า
อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อรทัย	ชวนนิยมตระกูล	กรรมการ
อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี	กรรมการ
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ
<u>กรรมการฝ่ายประสานงานนิสิตประสบการณ์วิชาชีพ</u>		
อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์	หัวหน้า
นายวิสุทธิ์ธรรม	แต่สุวรรณ	กรรมการ
<u>กรรมการฝ่ายจัดเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่ง และบันทึกวิดีโอ</u>		
นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา	หัวหน้า
นายสังวาล	บุตรกัณฑ์	กรรมการ
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ
นางสาววัชรภาพร	อภิรมยานนท์	กรรมการ
<u>กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม</u>		
อาจารย์สุพิศันท์	ฝึกฝน	หัวหน้า
นางสาวกรองแก้ว	สรนันท์	กรรมการ
นายสุทัศน์	สุวรรณรัตน์	กรรมการ
นางสาวจันทร์ทิมา	บุญพุด	กรรมการ
นางสาวจิรภา	ไพโรจน์	กรรมการ
นางนวน	ตางจรรยา	กรรมการ
นางระว้าง	ศรีโมรา	กรรมการ
นางสีนวน	ก้านขุนทด	กรรมการ
นางสาววรรณดี	มะกรูดอินทร์	กรรมการ
นางสมคิด	สุขสุวรรณ	กรรมการ
นางมณฑิยา	รักสุข	กรรมการ
นางสาวอริษา	นිරะจักร	กรรมการ
นายบุญช่วย	สมอบ้าน	กรรมการ
<u>กรรมการฝ่ายประเมินผล</u>		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	หัวหน้า
อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

พรพรม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์